



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๓๔๘๑ - ๓๔๘๔

ที่ มท ๐๖๒๖/ว ๖๕๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ - ๑๘ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขาธิการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งกำหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านการกำกับดูแล (Governance) โครงสร้างและสายการรายงาน ให้มีการกำหนดกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยแสดงถึงหลักการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและ ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นชอบ กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายในให้เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถดูได้จาก www.disaster.go.th (หน่วยงานภายใน : กลุ่มตรวจสอบภายใน)

(นายชยพล ธิติศักดิ์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรอบคุณธรรม
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์

กรอบคุณธรรมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมบัญชีกลาง เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม

หลักการปฏิบัติ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ และผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และได้รับการ ยอมรับ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยรายงานตรงต่ออธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ประเมินผล และรายงานผลตามข้อเท็จจริงด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ
๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลที่ได้รับ จากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ
๔. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติตามตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
๕. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ขององค์กรในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล
๖. ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้คำปรึกษา แนะนำ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กับทุกหน่วยรับตรวจโดยปราศจากความลำเอียง
๗. กรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี

กรอบคุณธรรมนี้ให้ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ทุกคนถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป



(นายชยพล อิติศักดิ์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย